

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ให้รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ นายพวกเพียร สุนทรสสิต นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ นายกฤษณพล วุฒิจันทร์ นายภัทรพงศ์ ลีชัย ผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนางพรรณประภา อินทรวิทย์นันท์ อนุกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เข้าร่วมชี้แจง ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการได้เสนอรายงาน แผนการปฏิรูป สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติ เห็นชอบกับรายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งรายงานไปยัง คณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอ นำ รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง เศรษฐกิจการเงินฐานราก (ในระเบียบวาระที่ ๓.๓) ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการได้เสนอ รายงานแผนการปฏิรูป สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำรายงานไปปรับปรุง ก่อนส่งรายงานพร้อมความเห็นและ ข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ก่อนเลิกประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนรายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการข้าราชการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง ปฏิรูประบบงานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒) ไปพิจารณาในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๘ นาฬิกา

ศิริ วัฒนศิริ

(นางสายทิพย์ เขาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th